

สรุปการประชุมผู้รับผิดชอบงานแผนและงบประมาณ  
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ อาคาร ๗ ชั้น ๖ สำนักส่งเสริมสุขภาพ

\*\*\*\*\*

ที่	ประเด็น / ข้อเสนอ	มติที่ประชุม
๑.	<p>(ร่าง) คำสั่งสำนักส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและยกระดับการดำเนินงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยคณะกรรมการ ๔ ชุด ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) คณะกรรมการบริหารหรือทีมนำองค์กร</li> <li>๒) คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ (มีสำนักอนามัยผู้สูงอายุ และสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติร่วมด้วย)</li> <li>๓) คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร</li> <li>๔) คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม</li> </ol> <p>ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันพิจารณาอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ โดยสามารถเพิ่มชื่อบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการมากกว่ากลุ่มละ ๑ คน และหากมีการประชุมครั้งต่อไปขอให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน อย่างน้อยจำนวน ๓ สไลด์ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) สถานการณ์การดำเนินงานของกลุ่ม</li> <li>๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกรายโครงการ ประกอบด้วยผลการเบิกจ่ายจริง และผลการเบิกจ่ายจริง + PO</li> <li>๓) แผนการดำเนินงานและแผนการใช้งบประมาณประจำเดือน</li> </ol> <p>โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จะแจ้งข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน ในไลน์กลุ่มงานแผน-งบประมาณ สส.</p>	- รับทราบ
๒.	<p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณ ๔๐,๙๒๓,๔๕๗.-บาท</li> <li>- ภาพรวมสำนักส่งเสริมสุขภาพ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๓.๘๑ จากเป้าหมายกรมอนามัยเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ร้อยละ ๔๐</li> </ul> <p><b>กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก</b> เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๑.๒๘ ในไตรมาส ๒ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ โดยปรับกิจกรรมผลิตสื่อมาดำเนินการในเดือนนี้</p>	<p>- รับทราบ</p> <p>- ทุกกลุ่มดำเนินการ</p>

ที่	ประเด็น / ข้อเสนอ	มติที่ประชุม
	<p>กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๑.๙๘ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ รายการ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย</p> <p>กลุ่มอนามัยวัยทำงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๒.๔๑ มีการปรับแผนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยเน้นการจัดทำสื่อส่งเสริมสุขภาพและปรับรูปแบบกิจกรรม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย</p> <p>กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๐.๑๙ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ขณะนี้เตรียมดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยวิธี Focus group</p> <p>กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๖.๓๖ อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตสื่อตามแผนที่กำหนด</p> <p>กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๒๖.๗๑ มีการเร่งรัดจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้ดำเนินการก่องหนไปแล้ว และส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (ก่องหนไปแล้ว) และมีแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ใช้งบประมาณ ๖๙,๕๐๐.-บาท</p> <p>กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๖.๒๕ จะเร่งรัดการจัดกิจกรรมให้เร็วขึ้นจากแผนที่กำหนด คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย</p> <p>กลุ่มอำนวยการ เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๒.๒๗ อยู่ระหว่างเร่งรัดปรับปรุงห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ คาดว่าจะส่งมอบได้ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส่วนการจัดซื้อนมเอตส์ได้ทำสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว ขอให้กลุ่มอำนวยการแจ้งคินงบประมาณให้กรมอนามัยภายในสิ้นเดือนนี้</p> <p>ประธานเน้นย้ำให้ทุกกลุ่มเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และมอบหมายกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์รวบรวมงบประมาณเพื่อใช้จัด OD สำนักส่งเสริมสุขภาพ ช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยให้กลุ่มวัยตั้งงบประมาณเข้าส่วนกลาง ดังนี้ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท และกลุ่มอนามัยวัยทำงาน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐.-บาท</p>	

ที่	ประเด็น / ข้อเสนอ	มติที่ประชุม
๓.	การปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณ ในระบบ Intranet สำนักส่งเสริมสุขภาพ ขอให้กลุ่มอำนวยการปรับปรุงการบันทึกการใช้งบประมาณให้เป็นรายการกิจกรรมแต่ละโครงการ เพื่อให้ดูผลการเบิกจ่ายได้ง่าย สามารถตรวจสอบงบประมาณที่ใช้ไปและคงเหลือได้สะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ผู้แทนกลุ่มอำนวยการแจ้งว่าหากบันทึกเป็นกิจกรรมอาจมีปัญหาเรื่องความเสถียรระบบ	- รับทราบ - งานการเงินกลุ่มอำนวยการ รับไปปรับปรุง
๔.	การปรับแผนงานงาน โครงการ กิจกรรม ทุกราายการให้เสนอกรมอนามัย ตามนโยบายของผู้บริหาร	- รับทราบ
๕.	สำนักส่งเสริมสุขภาพได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็น Backbone ดำเนินการเรื่องชุดสิทธิประโยชน์และระบบสุขภาพปฐมภูมิ ทั้งในภาพกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย ดังนั้น ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมและช่วยกันขับเคลื่อน	- รับทราบ - ทุกกลุ่มดำเนินการ
๖.	สำนักส่งเสริมสุขภาพไม่ได้รับการจัดสรรงบกลาง (ไม่ได้เป็นเจ้าของภาพโครงการ) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้จัดทำแผนการประชุมราชการที่เกี่ยวกับโรคโควิด ๑๙ งบประมาณ ๘๙,๙๐๐.-บาท ซึ่งเบี่ยงงบประมาณจากกองแผนงาน การจัดทำแผนเบิกค่าล่วงเวลา (OT) ในภารกิจและการดำเนินงานเกี่ยวกับโควิด ๑๙ เบี่ยงงบประมาณจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าภาพ (เจ้าของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลาง) จะมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	- รับทราบ
๗.	กองแผนงานจะประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ ดังนั้น ขอให้ทุกกลุ่มเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	- รับทราบ - ทุกกลุ่มดำเนินการ
๘.	กำหนดการประชุมครั้งต่อไป กำหนดเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน	- รับทราบ - ทุกกลุ่มดำเนินการ

นางสาวประภัสสร นุชนิยม  
 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  
 ผู้สรุปการประชุม